



กรมป่าไม้



ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม
 รับที่ 2981
 วันที่ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๖
 เวลา

ความที่สุด บันทึกข้อความ

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
 รับที่ 6678
 วันที่ 13 มิ.ย. 2566
 เวลา 11064

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โทร. ๐๒-๕๖๑-๔๒๕๒ ต่อ ๕๘๓๗
 ที่ ทส.๑๖๐๕.๔๒/ ๘๖๘๓ วันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๖๖

เรื่อง มาตรการตรวจสอบ ควบคุม การประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ ของหน่วยงานสังกัด กรมป่าไม้

เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

หน้าห้อง มอ. สำนักป้องกันรักษาป่า
 และควบคุมไฟป่า
 รับที่ 7263
 วันที่ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๖
 เวลา 12๐6

ด้วยกรมป่าไม้ได้รับรายงานจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม ว่า ได้ร่วมกับ
 หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า (หน่วยฯ พญาเสือ) กรมอุทยานแห่งชาติ
 สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนธิกำลังเข้าตรวจสอบตรวจค้น พื้นที่บริเวณหมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านผึ้ง
 อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีมูลเหตุมาจากเจ้าหน้าที่หน่วยฯ พญาเสือ ได้ติดตามขบวนการ
 ลักลอบตัดไม้มีค่ามาจากเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผายล ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร
 โดยได้ตรวจพบไม้ที่ติดตาม ในสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายป่าไม้ และได้ตรวจพบหนังสือ
 รับรองตนเองฯ เป็นเอกสารเท็จ จึงได้มีการตรวจยึดดำเนินคดีและอายัดไม้ทั้งหมดไว้

กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การตรวจสอบ ควบคุม การประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้
 ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายป่าไม้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ศูนย์ป้องกัน
 และปราบปรามภาค ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ และศูนย์ป่าไม้จังหวัด ร่วมปฏิบัติ ดังนี้

๑. ประสานการปฏิบัติกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ในการ
 ตรวจสอบโรงงานแปรรูปไม้ที่นำไม้ท่อนเป็นวัตถุดิบป้อนโรงงาน ว่าเป็นไม้ที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายตรง
 ตามเอกสารหลักฐานการได้มาหรือไม่ และมีการลงรับในบัญชี รับ-จำหน่าย และบัญชีสถิติไม้ท่อนหรือไม่
 หากพบว่าไม้ท่อนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในอาณาเขตโรงงานฯ ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยเด็ดขาด
 และส่งเรื่องให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดท้องที่พิจารณา
 ดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย โดยเคร่งครัด

๒. ให้คำแนะนำผู้รับอนุญาตให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎกระทรวง ข้อกำหนด ประกาศฯ
 และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ โดยเคร่งครัด

๓. ให้ดำเนินการตรวจสอบ ควบคุม การดำเนินกิจการของโรงงานแปรรูปไม้ที่นำไม้ท่อน
 เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๘๐๙/๒๕๖๕
 ลงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการป้องกันการป้องกันและ
 ปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้อย่างเคร่งครัด และให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้รายงานผล
 การปฏิบัติงานให้ทราบทุกเดือน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

(นายอดุลย์ โสโน)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ศึกษารักษาพันธุ์
 รองอธิบดีกรมป่าไม้ ปฏิบัติราชการแทน
 - อธิบดีกรมป่าไม้